



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 15 สิงหาคม 2562

เรื่อง

1. สศก.เปิดตัว3สินค้าทางเลือกสร้างกำไร
2. สศก.เปิดตัว3สินค้าทางเลือก สร้างกำไรให้เกษตรกรนครนายก
3. ภาพข่าว: ประกันรายได้ยาง
4. คอลัมน์: ซอกแซกอาเซียน
5. 'บิ๊กตุ๋'บินตรวจแล้งสุรินทร์19ส.ค.
6. เครือข่ายมะพร้าวจ่อเข้ากทม.ทวงถามแก้ปัญหาหาคาดกต่ำ
7. 'ประภัตร'เล็งดันส่งโคเนื้อป้อนตลาดจีน
8. กพก. แก้นี้เกษตรสำเร็จกว่า 3 หมื่นราย
9. สก๊อปพิเศษ: 'บิ๊กป้อม'งัด 5 มาตรการแก้ภัยแล้ง
10. คอลัมน์: ตริศุล

สื่อ

- แนวหน้า  
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา  
แนวหน้า  
แนวหน้า  
มติชน  
มติชน  
กรุงเทพธุรกิจ  
ไทยโพสต์  
สยามรัฐ  
เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก. เปิดตัว 3 สินค้าทางเลือกสร้างกำไร

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13989 หน้า : 8 (กลาง)

# สศก.เปิดตัว3สินค้าทางเลือกสร้างกำไร

**นายสุชัย กิตติกันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของจ.นครนายก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง กุ้งขาวแวนนาไม มะยงชิด โดยการผลิตข้าวนาปีเหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 538 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 69 บาท/ไร่ ข้าวนาปรัง พื้นที่ S1/S2 เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 1,433 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ S3/N เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 552 บาท/ไร่ สำหรับกุ้งขาวแวนนาไม และมะยงชิด ไม่ได้กำหนดพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Agri - Map) โดย กุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 76,179 บาท/ไร่ และมะยงชิด ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจ.นครนายก เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 13,429 บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกรในจ.นครนายก ตาม Agri - Map เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมาทำไม้ดอกไม้ประดับ (ขนาดถุงดำ 2 นิ้ว) มีต้นทุนการผลิต 90,395 บาท/ไร่/รุ่น มีอายุเก็บเกี่ยว 3 เดือน เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิ 51,335 บาท/ไร่/รุ่น และไม้ดอกไม้ประดับ (ถุงดำขนาด 8 นิ้ว) เช่น ต้นไทรเกาหลี ต้นทุนการผลิต 47,215 บาท/ไร่/รุ่น มีอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน เกษตรกรได้

ผลตอบแทนสุทธิ 69,415 บาท/ไร่/รุ่น นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม มีต้นทุนการผลิต 24,284 บาท/ไร่/รุ่น ให้ผลผลิตใน 90 วัน ผลตอบแทนสุทธิ 26,296 บาท/ไร่/รุ่น และปลานิล มีต้นทุนการผลิต 20,973 บาท/ไร่/รุ่น ให้ผลผลิตใน 330 วัน ผลตอบแทนสุทธิ 9,052 บาท/ไร่/รุ่น ซึ่งปัจจุบันผลผลิตด้านประมงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมข้อมูลพืชทางเลือกในภาคตะวันออก สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6 โทร. 0-3835-1261 หรืออีเมล [zone6@oae.go.th](mailto:zone6@oae.go.th)



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

จากหนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

ฉบับที่ : 2975 หน้า : 5 (ล่างขวา)

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: รายงานพิเศษ: จัดทัพรองรับบ๊ิกขรก.เกษียณ #62 จับตา6ส.ค.ล็อตแรก "ยุคคู่2/1"

## สศก.เปิดตัว3สินค้าทางเลือก สร้างกำไรให้เกษตรกรนครนายก

**ผู้จัดการรายวัน360 - นายสุชัย กิตติ-**  
**นันทะศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ**  
**การเกษตรที่ 6 จังหวัดชลบุรี (สศท.6)**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** เปิด  
เผยว่า สินค้าเกษตรสำคัญที่มีมูลค่าทาง  
เศรษฐกิจสูงสุด (Top 4) ของพื้นที่จังหวัด  
นครนายก ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง  
กุ้งขาวแวนนาไม มะยมขิด โดยการผลิตร่วม  
นาปี ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมมากและ  
เหมาะสมปานกลาง (S1/S2) เกษตรกรได้  
ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 538 บาท/  
ไร่ ส่วนพื้นที่ที่มีความเหมาะสมน้อยและไม่  
เหมาะสม (S3/N) เกษตรกรได้ผลตอบแทน  
สุทธิเฉลี่ย 69 บาท/ไร่ ข้าวนาปรัง พื้นที่  
S1/S2 เกษตรกรได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย  
1,433 บาท/ไร่ ส่วนพื้นที่ S3/N เกษตรกร  
ได้ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 552 บาท/ไร่  
สำหรับกุ้งขาวแวนนาไม และมะยมขิด  
ไม่ได้กำหนดพื้นที่ตามแผนที่เกษตรเพื่อการ  
บริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โดย  
กุ้งขาวแวนนาไม เกษตรกรได้ผลตอบแทน  
สุทธิเฉลี่ย 76,179 บาท/ไร่ และมะยมขิด  
ซึ่งเป็นสินค้า GI ของจังหวัดนครนายก  
เกษตรกรมีผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย 13,429  
บาท/ไร่

หากพิจารณาสินค้าทางเลือกเพื่อสร้าง  
รายได้เพิ่มเติมให้แก่เกษตรกรในจังหวัด  
นครนายก ตาม Agri-Map เกษตรกร  
สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนา  
สินค้าให้มีคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างหลากหลาย  
 โดยการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวมา  
ทำไม้ดอกไม้ประดับ (ขนาดถุงดำ 2 นิ้ว)  
เช่น ต้นพุทศุภโชค เข็ม ชามะลิ มีต้นทุน  
การผลิต 90,395 บาท/ไร่/รุ่น มีอายุเก็บ  
เกี่ยว 3 เดือน เกษตรกรได้ผลตอบแทน  
สุทธิ 51,335 บาท/ไร่/รุ่น และไม่ดอกไม้

ประดับ (ถุงดำขนาด 8 นิ้ว) เช่น ต้นไทร  
เกาหลี ต้นทุเรียนผลัด 47,215 บาท/ไร่/รุ่น  
มีอายุเก็บเกี่ยว 6 เดือน เกษตรกรได้ผล  
ตอบแทนสุทธิ 69,415 บาท/ไร่/รุ่น ซึ่งไม้  
ดอกไม้ประดับของจังหวัดนครนายกมีชื่อ  
เสียงและตลาดกลางไม้ดอกไม้ประดับที่ตั้ง  
อยู่ที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก  
ซึ่งขายส่งกระจายไปทั่วประเทศและ  
ต่างประเทศจึงเป็นสินค้าทางเลือกที่ดีมีความ  
ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

นอกจากนี้ ยังมีสินค้าทางเลือกที่น่าสนใจ  
ด้านประมง ได้แก่ กุ้งก้ามกราม มี  
ต้นทุนการผลิต 24,284 บาท/ไร่/รุ่น ให้  
ผลผลิตใน 90 วัน ผลตอบแทนสุทธิ 26,296  
บาท/ไร่/รุ่น และปลาไน มีต้นทุนการผลิต  
20,973 บาท/ไร่/รุ่น ให้ผลผลิตใน 330 วัน  
ผลตอบแทนสุทธิ 9,052 บาท/ไร่/รุ่น ซึ่ง  
ปัจจุบันผลผลิตด้านประมงเป็นที่ต้องการ  
ของตลาดอย่างต่อเนื่องเพราะจังหวัด  
นครนายกเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อน  
ใจใกล้กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะมีน้ำตก  
ที่มีชื่อเสียงหลายแห่งจึงมีนักท่องเที่ยวมา  
จำนวนมาก และต้องการอาหารสด ที่  
ปลอดภัย เกษตรกรสามารถผลิตร่วมกับการ  
ทำนาเสริมรายได้ในสระน้ำในไร่นา  
สามารถสร้างจุดแข็งและขยายผลต่อยอด  
เพิ่มมูลค่าในการแปรรูปได้

จะเห็นได้ว่าสินค้าทางเลือกมีหลากหลาย  
ชนิดและตลาดมีความต้องการสามารถ  
สร้างรายได้เพิ่มและมีกำไร อย่างไรก็ตาม  
ควรสนับสนุนการปล่อยลูกกุ้งก้ามกรามลงใน  
แม่น้ำนครนายกเพื่อเกิดสินค้ากุ้งแม่น้ำ  
ธรรมชาติสร้างรายได้ให้กับวิถีชีวิตชุมชน  
ริมแม่น้ำนครนายก และควรสนับสนุนการ  
ส่งเสริมการบริโภคกุ้งก้ามกราม ปลาไน แก่  
กลุ่มนักท่องเที่ยว โรงแรม และรีสอร์ท

ส่งเสริมการทำจุด Landmark ไม้ดอกไม้  
ประดับพร้อมติดตั้งป้ายหรือสร้างสื่อ social  
แบบหลายภาษา เพื่อประชาสัมพันธ์สร้าง  
การรับรู้ในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาทิ  
สวนผลไม้ สวนผสมผสาน และสวนไม้ดอกไม้  
ประดับ

สำหรับแนวทางบริหารจัดการพื้นที่  
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ  
เชิงรุก (Agri-Map) ควรวางแผนการ  
ส่งเสริมในการแบ่งเขตพื้นที่เกษตรตาม  
ลักษณะศักยภาพของจังหวัดนครนายก โดย  
แบ่งพื้นที่เป็น 2 โซน ได้แก่ โซนพื้นที่ตอน  
ส่งเสริมให้ทำการเลี้ยงสัตว์ ปลูกหญ้าอาหาร  
สัตว์ ทำสวนผลไม้ และโซนพื้นที่ลุ่ม  
ส่งเสริมทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และปลูก  
ข้าว ทั้งนี้ ท่านที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม  
ข้อมูลพืชทางเลือกในพื้นที่ภาคตะวันออก  
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจ  
การเกษตรที่ 6 โทร. 038 351 261 หรือ  
อีเมล zone6@oae.go.th.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เลาะรั้วเกษตร: แบ่งงานกันทำ

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 13989 หน้า : 8 (บนซ้าย)



ประกันรายได้ฯ : นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมหารือมาตรการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อเร็วๆ นี้



การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประจํารัฐเวียดนามด้านการเกษตรและป่าไม้ สมัยพิเศษ หรือ SSOM AMAF Meeting ที่เพิ่งจบลงไปสด ๆ ร้อน ๆ เมื่อวันที่ 5-8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมานี้เอง เป็นการประชุมครั้งที่ 40 โดยมีประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพ โดยไปจัดกันที่เมืองเว้ ตอนกลางของประเทศ ตั้งอยู่เหนือเมืองดานัง ห่างกันประมาณ 100 กิโลเมตร ครับ

การจัดประชุมของเวียดนามครั้งนี้ ที่เลือกเอาเมืองเว้ ก็น่าเป็นเพราะว่า เมืองนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ในอดีตเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามกว่าร้อยปี ตั้งแต่ ค.ศ.1805 และเป็นที่ตั้งพระราชวังของจักรพรรดิผู้ปกครองประเทศเวียดนาม ราชวงศ์เหงียน ซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้ายก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง มาเป็นแบบสาธารณรัฐในภายหลัง นอกจากนี้ เนื่องจากเป็นพระราชวังที่สวยงามและมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ยูเนสโกยังได้ประกาศให้พระราชวังแห่งนี้ เป็นมรดกโลกด้วย เมืองเว้ตั้งอยู่บนฝั่งของแม่น้ำหอม (Perfume river) เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Hue ยังสงสัยว่าทำไมอ่านว่า เว้ ผมลองเอาชื่อเมืองภาษาอังกฤษให้เพื่อนคนอีสานลองอ่าน ปรากฏว่าเขาอ่านว่า “ห่วย” ฟังแล้ว คนที่ไม่รู้จักมาก่อน คงเดินทางไปหาเมืองนี้ไม่ถูกแน่นอน แต่ถึงจะเป็นถึงอดีตเมืองหลวงของเวียดนาม แต่ความเจริญต่างๆ กลับไปอยู่ที่เมืองดานังที่ตั้งอยู่ไม่ไกลนัก อาจเป็นเพราะเมืองดานังเป็นเมืองขนส่งสินค้าทางทะเลที่สำคัญมากสำหรับเวียดนามตอนกลาง สนามบินเมืองเว้ จึงไม่ใหญ่เท่าสนามบินเมืองดานัง ถ้าโดยสารเครื่องบินไปจากไทยจะไม่มีไฟลท์ตรงเหมือนดานัง

เพราะฉะนั้นผู้อาวุโสต่างๆ ของอาเซียนที่มาประชุมจึงต้องต่อเครื่องบินอย่างน้อยก็ 2-3 ต่อด้วยกัน คือ บ้างก็บินลงที่กรุงฮานอย ทางทิศเหนือแล้วต่อมาเมืองเว้

หรือบ้างก็บินไปลงที่เมืองโฮจิมินห์ หรือเดิมชื่อไซ่ง่อน ทางทิศใต้ ก่อนที่จะบินต่อไปเมืองเว้ คณะทีมงานแอมเตอร์ของผม ตอนแรกก็ตั้งใจจะโดยสารเครื่องบินเพื่อไปลงดานัง เพราะมีสายการบินตรงจากกรุงเทพฯ แต่ลำบากตรงที่ทางกรวยเวียดนามเขาไม่มารับที่สนามบินดานัง ทั้งนี้อาจเพราะไกลกันเป็นร้อยกิโลเมตร เขามี



รถยนต์มารับเฉพาะที่สนามบินเมืองเว้เท่านั้น ดกลพวกเราเลยต้องบินไปลงที่โฮจิมินห์และจึงต่อเครื่องบินในประเทศจากโฮจิมินห์ไปเว้อีกที ซึ่งก็เป็นเส้นทางเดียวกับคณะผู้อาวุโสจากกระทรวงเกษตรฯไทยบินไปเช่นเดียวกัน เลยกกลายเป็นคณะใหญ่เกือบยี่สิบคนได้ รวมทั้งท่านรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะของฝ่ายไทย

เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่กระผมอยากจะเล่า ก่อนที่จะเข้าสู่การประชุมจริงๆ ก็เกิดขึ้นตอนช่วงการเดินทางนี้แหละ เรื่องของเรื่อง คือทั้งหมดพวกเราเดินทางโดยสารการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า จากกรุงเทพฯถึงโฮจิมินห์และไปต่อด้วยสายการบินเวียดนามเพื่อต่อไปยังเมืองเว้ดังที่บอกไปแล้ว เรายังเวลาต่อเครื่องประมาณ 2 ชั่วโมง คิดคำนวณแล้วน่าจะทัน เพราะได้ศึกษาคร่าวๆ โดยน้องเจ้าหน้าที่ว่า อาคารผู้โดยสารต่างประเทศกับภายในประเทศของโฮจิมินห์ห่างกันไม่มาก ใช้เวลาเดินทางประมาณ

5 นาที เท่านั้น ระยะเวลา 2 ชั่วโมง ที่ว่าโดยหลักของการเดินทางต่อเครื่องบินแล้วถือว่าเร็วดีมาก แต่เราก็เชื่อมั่นว่าจะต่อเครื่องได้ทัน ยิ่งมาเจอคนไทยกลุ่มใหญ่ที่เดินทางไปเที่ยวบินเดียวกันแล้ว เราก็ยังอุ่นใจ

แต่ทว่า ความมั่นใจและอุ่นใจของพวกเรกลับค่อยๆ ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆ เมื่อคณะทั้งหมดถูกเรียกขึ้นไปขึ้นเครื่องบินการบินไทย รักคุณเท่าฟ้า ที่สนามบินสุวรรณภูมิครับ ตอนเรียกขึ้นเครื่องเวลาออกก็ตรงดียวุ่หอก คือ ประมาณ 07.35 น. แต่พวกเราใช้เวลา นั่งรอในเครื่องบินนานขึ้นๆ จนผ่านไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง เจ้าหน้าที่สายการบินจึงประกาศแจ้งว่า เครื่องจะต้องรอคิวบินขึ้น ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ถึงตอนนี้ทุกคนก็เริ่มประหวั่นพรั่นพิงแล้วว่า แล้วจะทันเครื่องบินไฟลท์ต่อไปไหม สักพักการประกาศที่กระผมเพิ่งเคยพบหลังจากที่เคยมีประสบการณ์นั่งเครื่องบินมานาน คือ เครื่องบินจำเป็นที่จะต้องจอดรอต่อไป เพราะว่าจะมีการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอีก ผมและเพื่อนๆ ที่นั่งด้วยกันงมมาก ๆ ครับ เพราะอย่างที่บอกเพิ่งเคยพบเห็นว่าจะต้องมีการเติมน้ำมันในระหว่างนี้ ถึงตอนนี้เวลาล่วงเลยเวลาออกเดิมมา 1 ชั่วโมงเต็ม เท่ากับว่าพวกเรามีเวลาเปลี่ยนเครื่อง ซึ่งรวมทั้งการเข้าคิวตรวจพาสปอร์ตคนเข้าเมือง ไปรอรับกระเป๋า แล้วพากกระเป๋าไปเช็คอินที่สายการบินภายในเวียดนามสนุกครับ มันส์มาก ๆ สำหรับการเดินทางทริปนี้ ทันหรือไม่ทันไฟลท์ต่อไป เดี่ยวมาเล่าต่อครับ

ชาญพิทยา นิมพาลี  
chanpithya@apterr.org

## 'บิกตู'บิบัตรวจแล้งสุรินทร19ส.ค.

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้สัมภาษณ์ว่า วันที่ 19 สิงหาคมนี้ จะไปตรวจราชการภัยแล้งที่ จ.สุรินทร์ ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีและนายขาต้องไปกันอยู่แล้ว ไปในนามของรัฐบาล ส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร เดี่ยวเขาวางแผนอยู่ พื้นที่ไหนก็พื้นที่นั้น ที่มีปัญหาภัยแล้ง พื้นที่ที่จะต้องไปดูแลก็เหมือนคล้ายๆ เดิม จะไปดูว่ามีโครงการงบประมาณอะไรลงไปบ้าง ที่เป็นการแก้ปัญหาเร่งด่วน จากแผนระยะยาว อยู่ในแผนงานงบประมาณปี 2563 อยู่แล้ว โดยจะไปไล่ให้ดูว่างบประมาณค้างท่อตรงไหนบ้าง ไม่ใช่รัฐบาลหรือหน่วยงานอยากให้ค้าง แต่มันติดพื้นที่ติดประชาชน

ด้าน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จ.สุรินทร์ ว่า จ.สุรินทร์ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว 2 อำเภอ จากทั้งหมด 17 อำเภอ โดยในระยะเร่งด่วน กรณีโรงพยาบาลสุรินทร์ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนั้น กระทรวงได้ประสานกองทัพภาคที่ 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วย

งานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดเจาะบ่อดาลและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันสามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้แล้ว 8 บ่อ มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลแล้ว

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในส่วนของปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ ได้สูบน้ำจากแหล่งน้ำเหมือนหินเขาสวายขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 บ่อ ขณะนี้กำลังสูบน้ำจากบ่อที่ 2 ขึ้นมาใช้ คาดว่าจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ได้อีก 3 เดือนข้างหน้า ดังนั้น ถือว่าวิกฤตการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ อ.เมืองสุรินทร์ได้คลี่คลายลงแล้ว ส่วนเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำนั้น ได้สั่งการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน 3 วัน

“สำหรับแผนในระยะยาว ได้สั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลต่อไป เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภคไว้ใช้อย่างเพียงพอในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปิล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักด้วย” ร.อ.ธรรมนัสกล่าว

## เครือข่ายมะพร้าวจ่อเข้ากทท. ทวงถามแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม นายพงษ์ศักดิ์ บุตรรักษ์ แกนนำผู้ประสานงานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะพร้าว จ.ประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า กรณีนายประมวล พงศ์ถาวราเดช ส.ส.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาเรื่องมะพร้าวและลัมปะรด สภาผู้แทนราษฎร จะนำคณะเดินทางมาประชุม และศึกษาดูงานที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ เพื่อกำหนดแนวทางและเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำ ทางเครือข่ายคงไม่เข้าไปร่วมด้วย เนื่องจากได้ยื่นข้อเสนอ 10 ประเด็นเพื่อแก้ปัญหาการนำเข้ามะพร้าวและเร่งแก้ปัญหาราคาคตกต่ำ ผ่าน ส.ส.พื้นที่ถึงรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ ขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจน ดังนั้นแกนนำเครือข่ายจะประชุมในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ เพื่อนำมวลชนไปทวงถามข้อเรียกร้องที่ กทท.ต่อไป

“ยืนยันว่าการเดินทางมาศึกษาดูงานครั้ง

นี้ไม่มีประโยชน์ ชาวสวนเดือดร้อนมานานกว่า 2 ปี แม้อราคามะพร้าวจะขยับขึ้นเล็กน้อยจากเดิมผลละ 5-6 บาทในช่วงที่ผ่านมา คาดว่าเป็นการกระตุ้นตลาดในระยะสั้นของกลุ่มนายทุน เพื่อหาเหตุผลในการนำเข้ามะพร้าว นอก ประกอบกับผลผลิตในประเทศเริ่มลดลง ซึ่งปัญหาที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องนำไปพิจารณาคือ การนำเข้าน้ำกะทิสำเร็จรูป ช่วง 4 เดือนแรกในปี 2562 มีการนำเข้ากว่า 1.6 หมื่นตัน เทียบเท่ามะพร้าวประมาณ 120 ล้านผล” นายพงษ์ศักดิ์กล่าว

นายประมวลกล่าวว่า การลงพื้นที่เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับทราบข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะการเจรจากับล้งหรือพ่อค้าคนกลางรับซื้อมะพร้าวใน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จะต้องมีความชัดเจนในมาตรการการตั้งราคาหรือหลักเกณฑ์ในการคำนวณค่าขนส่ง ส่วนข้อเสนอของเครือข่ายต้องยอมรับว่ารัฐมนตรีเพิ่งเข้ามาทำงานเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมเท่านั้น

## 'ประภัตร'เล็งดันส่งโคเนื้อป้อนตลาดจีน

กรุงเทพธุรกิจ ● “ประภัตร” ผันส่งออกโคเนื้อไปจีน หลังหนีสงครามทางการค้าสร้างโรงงานติดชายแดนลาว คาดได้ราคาสูงกว่า 4.5 หมื่นต่อตัว พร้อมเสนอรัฐสนับสนุนดอกเบี้ยการเลี้ยงโค ระยะที่ 3

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการเข้าพบของนายโทนี่ วู ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ บริษัท Jinhong Chengkang Agricultural Food Development Co., Ltd. ของจีน ว่า จากปัญหาสงครามทางการค้าที่จีนปฏิเสธการนำเข้าเนื้อวัวจากสหรัฐฯ และออสเตรเลียซึ่งเป็นผู้ค้าเนื้อรายใหญ่ ในขณะที่จีนมีความต้องการเนื้อมากถึง 9 ล้านตันต่อปี หรือ 30 ล้านตัวต่อปี อีกทั้งจีนต้องการปราบปรามการลักลอบนำเข้าเนื้อตามแนวชายแดน ที่ส่วนใหญ่มาจากลาว กัมพูชา เมียนมา อินเดีย และไทย

ดังนั้น จึงลงทุนสร้างโรงฆ่าโคเนื้อที่เมืองยูนนาน ชายแดนที่ติดกับลาว โดยอนุญาตให้นำเข้าโคเนื้อจากลาวได้เพียงประเทศเดียวเท่านั้น แต่ลาวสามารถนำเข้า

โคเนื้อได้จากทุกประเทศ ภายใต้เงื่อนไขต้องเป็นโคที่มีชีวิตและนำมาพักไว้ที่ลาวอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อกักกันโรค ก่อนส่งต่อเข้าโรงฆ่าแต่ละดังกล่าว

โครงการนี้จึงเป็นโอกาสของโคเนื้อไทยที่จะส่งออกไปยังลาวเพื่อส่งต่อไปโรงงานนี้ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อไปแล้ว 2 ระยะ มีความพร้อมที่จะส่งออกได้ทันที โดยกรมปศุสัตว์รับปากจะดำเนินการให้ทันภายในเดือน ต.ค.นี้ที่โรงงานแห่งแรกจะแล้วเสร็จจำนวน 1 หมื่นตัว มูลค่าประมาณ 500 ล้านบาท ราคาเบื้องต้นไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 100 บาท น้ำหนักเป็นโครุ่นอายุ 2 ปีครึ่งน้ำหนักเฉลี่ย 450 กิโลกรัมต่อตัว จะส่งผลให้เกษตรกรได้รับรายได้เฉลี่ยที่ 4.5 หมื่นบาทต่อตัว สูงกว่าเมื่อเทียบกับราคาซื้อ-ขายในประเทศที่อัตรา 70 บาทต่อกิโลกรัม

ทั้งนี้ ปัญหาสงครามทางการค้าทำให้จีนเริ่มเห็นความสำคัญกับประเทศเพื่อนบ้านและเลือกที่จะให้ประโยชน์กับแต่ละประเทศตามศักยภาพของประเทศนั้นๆ

เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น อย่งลาวก็ได้เรื่องโคเนื้อ ไทยได้เรื่องไก่ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นโอกาสทางการค้า

นายประภัตร กล่าวว่ หลังจากนี้จะเสนอรัฐบาลให้สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อระยะที่ 3 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสนับสนุนสินเชื่อกว่า 1 หมื่นล้านบาท แต่รัฐบาลต้องสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ คาดว่าจะใช้งบประมาณเพื่อสนับสนุนอย่างน้อย 500 ล้านบาท หากรัฐบาลเห็นชอบกับโครงการนี้ กรมปศุสัตว์จะเตรียมแผนซื้อ-ขายโคเนื้อกับจีนในลักษณะดังกล่าวทันที รวมทั้งต้องกำหนดเงื่อนไขระยะเวลาการรับซื้อ 5-10 ปี เป็นต้น เพื่อให้เกษตรกรมีตลาดรองรับที่ชัดเจน

“ผมกำหนดเป้าหมายว่าภายใน 90-120 วันเกษตรกรทุกคนต้องมีรายได้ ดังนั้น อะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้จะทำ รวมทั้งการปลูกหญ้าเนเปียร์ ที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าชีวมวล และยังส่งออกเป็นอาหารสัตว์ได้ด้วย”



# กฟก. แก้หนี้เกษตรสำเร็จกว่า 3 หมื่นราย

กฟก. โชว์ผลงานแก้หนี้สินเกษตรกรไทยได้กว่า 3 หมื่นรายพร้อมประกาศเดินหน้าโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ธ.ก.ส.ปีที่ 1 ดีเด่นเดือนกันยายนี ตั้งเป้าดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี

นายสโรท พิมพิ้ง รองเลขาธิการรักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ ในการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรว่า ตามที่มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 26/2560 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ตั้งคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจขึ้น มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร ที่ปัจจุบันเกษตรกรเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟู จำนวน 5.5 ล้านราย (สังกัดกลุ่ม) ในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนหนี้จำนวน 4.6 แสนราย จำนวนกว่า 9 แสนบัญชี เป็นมูลหนี้ 9.8 หมื่นล้านบาท ได้ดำเนินการแก้ไขหนี้ไปแล้วกว่า 3 หมื่นราย ซึ่งประมาณรัฐกว่า 6 พันล้านบาท

สำหรับทิศทางที่จะดำเนินการต่อไป ภายใต้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาเกษตรกรกองทุนฟื้นฟูฯ ในภาพรวมการแก้ไขหนี้จะแยกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 หนี้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่มีการตรวจสอบยืนยันแล้วให้ใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด ซึ่ง ปี 2561 พบว่า กลุ่มนี้เป็นหนี้ NPL จำนวน 3.6 หมื่นราย มูลหนี้กว่า 6,000 ล้านบาท ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างแก้ไขประมาณ 9.9 หมื่นราย เป็นหนี้ที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน ซึ่งเรื่องนี้ ธกส.ได้รายงานให้นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคสช.ได้รับทราบแล้วว่า จะใช้วิธีการปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด ภายใน 3 ปี คือ ตั้งแต่ปี 2562-2564

“กฟก. กับ ธ.ก.ส. ได้วางแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ไว้ 2 ส่วน คือส่วนแรก ให้พักเงินต้นและดอกเบี้ยก่อน อีกส่วนหนึ่งนำมาปรับโครงสร้างหนี้โดยให้เกษตรกรชำระไม่เกิน 15 ปี ในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนโดยการชำระหนี้ต้องมีที่มาของรายได้ รวมทั้งต้องเข้าดำเนินการแผนฟื้นฟูอาชีพอย่างเข้มข้นด้วย



ซึ่งล่าสุด มีเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้แล้วจำนวน 1.8 หมื่นราย โดยโครงการปรับโครงสร้างหนี้ปีที่ 1 นี้ จะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายนนี้” นายสโรท กล่าว

ส่วนที่ 2 หนี้สหกรณ์ ส่วนใหญ่เป็นหนี้บุคคลค้าประกันโดยตัวเลขหนี้ในทุกสถาบันการเงินอยู่ที่ 1.1 แสนราย มูลหนี้ 1 หมื่นล้านบาท โดยหนี้ส่วนใหญ่กลุ่มนี้ต้องรอการปรับปรุงกฎหมายซึ่งขณะนี้ได้นำสู่การพิจารณาของกฤษฎีกาวาระที่ 2 และคาดว่าจะเข้าสู่สภาเร็วขึ้น

นายสโรท กล่าวต่อว่า เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกองทุนฟื้นฟูฯ ได้มีการประชุมร่วมกันกับธนาคารเจ้าหนี้ต่างๆ ถึงแนวทางการแก้ไขหนี้ที่เร่งด่วนที่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์กองทุนฟื้นฟูฯ และหนี้ที่เข้าเกณฑ์แต่อยู่ระหว่างรอคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูฯ ชุดใหม่ เห็นชอบซึ่งหนี้เหล่านี้ได้มีข้อเสนอขอความอนุเคราะห์จากธนาคารเจ้าหนี้ต่างๆ ที่มีกว่า 30 สถาบัน ให้ขอเลื่อนการบังคับคดีและขายทอดตลาดตามคำพิพากษาไว้ก่อน ซึ่งเรื่องนี้นายธนนา ชีรวินิจเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานไปยังธนาคารเจ้าหนี้ต่างๆ รับในหลักการ โดยจะนำเข้าสู่การประชุมของสมาคมธนาคารไทยเพื่อพิจารณาต่อไป ส่วนหนี้ของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐได้ตอบรับให้การสนับสนุนนโยบายดังกล่าว โดยจะชะลอการบังคับคดีและขายทอดตลาดออกไปถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2562 ทั้งนี้ไม่รวมหนี้ที่หมดอายุความไปแล้ว



# 'บิ๊กป้อม' จัด 5 มาตรการ แก้ภัยแล้ง



## สก๊อปพิเศษ

หมายเหตุ...พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปี 2563 ที่ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พร้อมเปิดเผยภายหลังการประชุมไว้อย่างน่าสนใจ ดังนี้



รัฐบาลมีความห่วงใยในปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น และเมื่อวันที่ 30 ก.ค.2562 คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้เร่งดำเนินการมาตรการแก้ปัญหายุ่งยากแล้งแบ่งเป็น 3 ระยะ โดยในส่วนของมาตรการเร่งด่วนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการดำเนินการให้สามารถช่วยเหลือประชาชนให้ทันทั่วถึง พร้อมมอบ สทนช. ติดตามผลการดำเนินการรายงาน ครม.ต่อไป

ในส่วนของการพิจารณางบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณ 2563 ได้กำชับให้การพิจารณาแผนงานสอดคล้องกับแผนแม่บทน้ำและนโยบายของรัฐบาล ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนด จัดลำดับความสำคัญ

ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของแผนงานโครงการ จึงมอบให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ สทนช. พิจารณาความซ้ำซ้อนร่วมกับงบประมาณการอื่นๆ งบตามภารกิจของหน่วยงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้องด้วย

มาตรการเร่งด่วนที่ได้ติดตามการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 มาตรการหลัก **มาตรการแรก** ปฏิบัติการฝนหลวง เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง 11 สิงหาคม 2562 จำนวน 4,214 เที่ยวบิน และมีจังหวัดที่มีรายงานฝนตกรวม 58 จังหวัด

**มาตรการที่สอง** การสำรวจพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำและการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือช่วยเหลือประชาชน



กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ำสำหรับพื้นที่นาปี-พืชไร่ จำนวน 214 เครื่อง และสำหรับการอุปโภค-บริโภค 71 เครื่อง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ำได้ทำการสูบน้ำ 40,154,373 ลูกบาศก์เมตร แจกจ่ายน้ำ 9,660,471 ลิตรให้กับครัวเรือน 384,346 ครัวเรือน และกรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้แจกจ่ายน้ำ 8,091,370 ลิตร เป็นต้น

**มาตรการที่สาม** การพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ

**“สทนช.”** ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องวางแผนการระบายน้ำเป็นรายอ่างเก็บน้ำ ทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 5 ส.ค. - 31 ต.ค. 2562 ในลักษณะเช่นเดียวกับการปรับลดการระบายน้ำ 4 เขื่อนหลักของกลุ่มน้ำเจ้าพระยา โดยมีเงื่อนไขคาดการณ์ปริมาณน้ำเข้าอ่างเก็บน้ำใช้ปีฝนแล้ง และน้ำ

ในเขื่อนปลายฤดูฝนจะต้องไม่น้อยกว่าระดับน้ำต่ำสุด

**มาตรการที่ 4** การปรับลดการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยา **มาตรการที่ 5** แผนการใช้น้ำจากกลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อการประปานครหลวง

สทนช. ร่วมกับ กฟผ. กรมชลประทาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานและการประปานครหลวงประชุมหารือวางแผนการปรับลดการระบายน้ำจากสี่เขื่อนหลักในกลุ่มน้ำเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อสำรองปริมาณน้ำไว้ต้นฤดูแล้ง 62/63 จำนวน 348 ล้าน ลบ.ม. และวางแผนการใช้น้ำจากกลุ่มน้ำแม่กลองเพื่อการประปานครหลวงจำนวน 15 ล้าน ลบ.ม.

ในส่วนของมาตรการที่จะต้องเร่งรัดหน่วยงานดำเนินการ ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ และแนวทางการแก้ไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่รับทราบในภาพรวมโดยมีกระทรวง

มหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และการเร่งรัดผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปี 2562 จำนวน 144 โครงการ เป็นงานในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน จำนวน 44 โครงการ มีผลการดำเนินการ 31% กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 26 โครงการ ผลการดำเนินการ 73% การประปาส่วนภูมิภาค 2 โครงการ มีผลการดำเนินการ 48% กรมพัฒนาที่ดิน 1 โครงการ มีผลการดำเนินการ 11% และมีหน่วยงานที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานงบประมาณ อีก 2 หน่วยงาน ได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 28 โครงการ และโครงการที่อยู่ในความร่วมมือระหว่างกองทัพบกและมูลนิธิอุทกพัฒน์ฯ อีก 43 โครงการ

นอกจากนี้ ที่ประชุมวันนี้ยังได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่อ่างเก็บน้ำมรสวบ อำเภอบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งก่อสร้างโดยสำนักงานเร่งรัดพัฒนา



ชนบท (รพช.) เมื่อปี พ.ศ. 2539 ความจุเก็บกักน้ำ 1.6 ล้าน ลบ.ม. ที่เกิดการซึมของน้ำผ่านใต้ฐานรากอ่างเก็บน้ำ(เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2562 เวลาประมาณ 04.00 น.) สถานการณ์ปัจจุบัน กรมทรัพยากรน้ำได้เร่งระบายน้ำผ่านทางอาคารระบายน้ำและทางระบายน้ำสันเพื่อลดระดับน้ำในอ่าง และจากการประเมินสถานการณ์ปริมาณน้ำที่ระบายไม่ส่งผลกระทบน้ำเอ่อล้นลำนน้ำเข้าท่วมชุมชนและพื้นที่การเกษตรบริเวณท้ายอ่าง ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และได้มอบหมายให้ สททช. เร่งประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กให้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงที่อยู่ในความรับผิดชอบตั้งแต่ในขั้นตอนของการออกแบบการใช้ประโยชน์และการบำรุงรักษาให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน

ด้าน “นายสมเกียรติ ประจำวงษ์” เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สททช.) กล่าวเพิ่มเติมว่า สถานการณ์น้ำในภาพรวมของประเทศไทยในปัจจุบัน ปริมาณฝนที่ตกตั้งแต่ 1 พ.ค. - 4 ส.ค. 2562 มีปริมาณต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเกือบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ฝั่งตะวันตกที่มากกว่าค่าเฉลี่ย 3% สำหรับการคาดการณ์ฝนในระยะ 3 เดือนต่อจากนี้ เดือนสิงหาคม ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคกลางและภาคตะวันออกเดือนกันยายน ปริมาณฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้ ส่วนเดือนตุลาคม ปริมาณฝนในทุกภาค ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยประมาณ 10% ในส่วนของการเคลื่อน

ตัวของพายุโซนร้อนวิภาในช่วงเวลาที่ผ่านมาส่งผลให้ภาคเหนือ อีสาน กลาง ตะวันออก มีฝนเพิ่มมากขึ้น ทำให้เขื่อนใหญ่มีน้ำเพิ่ม 1,560 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำปัจจุบันมีน้ำผิวดินทั่วประเทศ 39,669 ล้าน ลบ.ม. (48%) โดยภาคกลาง เหนือ อีสาน และตะวันออก มีน้ำน้อยกว่า 50% โดยแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีน้ำใช้การน้อยกว่า 30% ถึง 26 แห่งด้านสถานการณ์น้ำ 4 เขื่อนหลัก ลุ่มเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำใช้การ 1,303 ล้าน ลบ.ม. ระบายวันละ 24 ล้าน ลบ.ม. หากไม่มีน้ำมาเติม จะระบายได้อีก 54 วัน

สำหรับความคืบหน้าสถานการณ์ภัยแล้งที่ จ.สุรินทร์-บุรีรัมย์ ซึ่งนายกรัฐมนตรีและคณะจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในต้นสัปดาห์หน้านั้น สถานการณ์ล่าสุด ที่ จ.สุรินทร์ พบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตประปา แหล่งน้ำสำคัญ โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงมีน้ำน้อยเนื่องจากฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้การผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ไม่เพียงพอ

โดยแนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการ (Operation Room) ภัยแล้งจังหวัดสุรินทร์ ปี 2562 เพื่อกำกับการช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย และปฏิบัติการฝนหลวงดำเนินการตั้งแต่เดือน เม.ย.62 จนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาช่วยขุดเจาะน้ำ

บาดาลในโรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์ 8 บ่อ รวมถึงใช้รถบรรทุกน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสุรินทร์และส่วนราชการต่างๆ ส่งน้ำให้โรงพยาบาลเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น ในส่วนของ จ.บุรีรัมย์ ปัจจุบันพบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากสถานการณ์น้ำในอ่างฯ ขนาดใหญ่และกลาง มีปริมาณน้ำน้อย โดยเฉพาะอ่างฯ ห้วยจรเข้มาก และอ่างฯ ห้วยตลาด อ.เมือง - จ.บุรีรัมย์ เป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จำเป็นต้องหาน้ำมาเพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อการผลิตประปา แนวทางแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน โดยจัดทำฝนหลวงตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค.62 - ปัจจุบัน ปรับลดแรงดันน้ำประปาในช่วงกลางคืน ชุดชักเปิดทางน้ำภายในอ่างเก็บน้ำห้วยตลาดเพื่อให้ไหลเข้าบริเวณโรงสูบน้ำของการประปาโดยตรง และจัดหาแหล่งน้ำสำรองโดยผันน้ำจากเหมืองหินเอกชนมาเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำ รวมทั้งมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดทำแผนเร่งด่วนเจาะบ่อน้ำบาดาล บริเวณรอบอ่างฯ

ในส่วนของการพิจารณาการปรับปรุงแผนงบประมาณรายจ่าย แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2563 ซึ่งเป็นการทบทวนแผนที่คณะกรรมการฯ ชุดเดิมได้เคยเห็นชอบไว้แล้ว แต่ยังไม่ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลชุดที่แล้ว ที่ประชุมวันนี้ ได้ยืนยันหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

ประมาณรายจ่ายบูรณาการ โดยหน่วยรับงบประมาณต้องส่งคำขอประมาณผ่านรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อให้คณะกรรมการฯ พิจารณากลับกรองและเสนอประธานให้ความเห็นชอบก่อนส่งสำนักงบประมาณพิจารณา นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เห็นชอบปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี พลเอก ประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และในวันนี้ สททช. ได้รวบรวมแผนงบประมาณด้านน้ำที่หน่วยงานปรับปรุงคำขอเพิ่มเติมจากที่อนุมัติไว้เดิม เพื่อเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณา จำนวน 17,283 รายการ คิดเป็นวงเงินประมาณ 180,000 ล้านบาท โดยหลังจากนี้ สททช. จะได้นำแผนงานที่ผ่านมติที่ประชุมไปจัดลำดับความสำคัญตามหลักเกณฑ์และข้อสังเกตในที่ประชุม จากนั้นจะนำเสนอสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาและเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ให้ความเห็นชอบต่อไป



นสพ. เดลินิวส์ ฉบับประจำวันพฤหัสบดี  
ที่ 15 สิงหาคม 2562 ..... ❁... เศรษฐกิจโลก  
ไร้ข่าวดี! ความเชื่อมั่นมุดลงรวดเร็วในตลาดหุ้น  
กระจายอเมริกา,ยุโรป,เอเชีย บ้านเรานักช้อนของ  
ถูกช้อนหักเปลี่ยนแทบไม่ทัน หอการค้าไทยชี้ดัชนี  
ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจต่ำสุดในรอบ 18 เดือน  
..... ❁... ราคาน้ำมันดิบโลกนิ่งๆผู้ผลิตเจ้าใหญ่ซึ่ง  
ลดการผลิตล่วงหน้า รักษาสมดุล อุปสงค์อุปทาน  
ใครมีเงินเหลือๆซื้อทองเก็บน่าจะดี ..... ❁... ก่อ  
เองต้องแก้เอง คาดประชุมสภาเมื่อวานนายกฯ  
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตอบกระทู้ถามฝ่าย  
ค้านกรณีนำกรม.ถวายสัตย์ปฏิญาณโดยกล่าวไม่  
ครบถ้วน... บทเรียนครับ อยู่ในที่ประชุมสนช.กับ  
ประชุมส.ส.ผัดกันลิบลับพลาดเมื่อไหร่ถูกฟันไม่  
ยังมีมือ อย่าโทษหรือกล่าวหาใครเลยขอเก้าอี้ ดู  
ที่ตัวเองให้มากที่สุด ..... ❁... “ตริศุล” กิ่งเห็นด้วย  
กิ่งไม่เห็นด้วย... หลังลุงตู่ปฏิเสธข่าวนัดกินข้าว  
พรรคจีวเนื่องจากมี “โซ่ข้อยกลาง” รมช.เกษตรฯ  
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ทำงานให้อยู่แล้ว มาเอง  
มันก็ดูหุยมหิม..... ❁... แต่-คงดีถ้าหัวหน้ารัฐบาล  
พบปะพูดคุยกับ ส.ส. รัฐบาล “ทุกพรรค” รับฟัง  
ความคิดเห็นประเด็นคือลงเรือลำเดียวกัน **ไม่ควรห่างเหิน**  
**จะเสี่ยงปริมาณน้ำหรือไม่ก็ฟังทำ ...ไม่รอมีปัญหาเครียดแล้วค่อยเจอ**  
..... ❁... นอกจากกรม.แต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรี,เลขาธิการก็วาระ  
แจกหัวโขน “ผู้ช่วยรัฐมนตรี” พรรคไม่มีตำแหน่งบริหารก็มารับ  
การแบ่งปัน ชื่อดูเท่แต่จริงๆรัฐมนตรีว่าการ **ไม่เคย** ใช้งานผู้ช่วย

เป็นเรื่องเป็นราว ส่วนใหญ่เป็นตัวแทนไปออกงานตัด  
ริบบิ้น ..... ❁ จับต้องได้จริงถึงบกระตุ้นเศรษฐกิจ...  
รมา.คลัง อดตม สาวนายน เก็บเล็กผสมน้อยได้มา  
ราว 5 หมื่นล้าน ก่อนหนึ่งจะแจกคนอายุ 18 ปีขึ้นไป  
หัวละ 1,500 บาทจ้างไปท่องเที่ยวโดยหวังว่าผู้เที่ยวจะ  
ควักเพิ่มเป็น 2-3,000 บาทท่องเที่ยวสะพัด ..... ❁ อีก  
ก่อนเสริมภูมิคุ้มกัน “ประชารัฐ” เดิมเงินบัตรสวัสดิการรัฐหัวละ 1,000  
บาทเน้นกลุ่มผู้สูงอายุ... ได้ภาวะเศรษฐกิจเชิงซีมได้แคไหนดูกันไป  
คาดภายในเดือนนี้เม็ดเงินออก เรื่องแจกขอให้บอก-รัฐบาลลงทุน  
สมคิดเป็นผู้เชี่ยวชาญ! ..... ❁... ยังไง? หรือผิดที่ผิดทางผิดฝาผิดตัว  
รมช.เกษตรฯ มนูญญา ไทยเศรษฐ์ ชิงชั่งสั่งห้ามยากำจัดวัชพืชพารา  
ควอตและอีก 2 ตัวตามกระแส เอ็นจีโอไทย ภายในสิ้นปี... ขณะที่ยัง  
ตอบคำถามค้างคาใจเกษตรกรบางส่วนไม่กระจ่าง ..... ❁ ตัวที่  
รัฐมนตรีจะแบนชื้อหาทำลายสุขภาพถึงชีวิต(ข้อมูลการใช้บัตรทอง  
ยืนยัน)มีราคาต้นทุนต่อไร่ 44 บาท ตัวใหม่ที่แนะนำ 324 บาท-  
นอกจากแพงมาก เอ็นจีโอฟรัง บอกตัวนี้ก็เป็นภัยต่อระบบประสาท  
..... ❁ “ตริศุล” เห็นด้วยให้กระทรวงเกษตรฯสะสางปัญหาสารเคมี  
กำจัดวัชพืชในไร่นา ตัวรัฐมนตรีประมาณเช่นด้วิชฎกกลุ่มเกษตรกร  
ไม่เห็นด้วย ออกโรงคัดค้าน อีกด้านกองเชียร์ให้แบน ถากถาง แคเล่น  
ลิเกโรงเก่าไม่เอาจริง... ถึงเวลาเอาจริง-จะแบบไหนคำอธิบายต้องชัด!  
..... ❁... กำหนดเลือกตั้งท้องถิ่นยังล่องลอยในอากาศ รายนี้ไม่  
ประมาทเดินสายหาเสียงซึ่งผู้ว่าฯกทม.แต่โกโห่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์  
แคมป์เพื่อไทยไปพูดที่โน่นที่นี้ขยายไอเดีย “กรุงเทพฯเมืองชีวิตที่ดีที่  
ลงตัว” ภาษาฝรั่ง Healthy Bangkok ที่ใครๆก็อยากได้ ..... ❁ ต้อง  
ยอมรับชานี้ “มีของ” คู่แข่งจะต่อกรต้องแข็งแรงทั้งความนิยมพรรค  
และตัวผู้สมัคร... ดูจากผลเลือกตั้งทั่วไป 24 มีนาคมจะชิงดำ 3 พรรค  
-เพื่อไทย,พลังประชารัฐ,อนาคตใหม่ โอกาสของ ประชาธิปัตย์ ธิบ  
หรือหากเลือกตั้งปลายปีหรือต้นปีหน้าพื้นไม่ทัน ม้ามีดอาจผู้สมัคร  
อิสระ “ตริศุล” ได้ยินมาบ๊วกเนมหลายคนสนใจ เลือกตั้งที่นั่น-เซอร์  
ไพรส์เกิดได้ตลอด?! ..... ❁... ฮ่องกง नेताสนิท! แม้สนามบินเปิดปกติ  
ก็ไม่รู้มือบจะบุกยึดอีกเมื่อไหร่... พวกเขาต่อสู้ในสงครามที่ไม่มีโอกาส  
ชนะเลย เป็นไปได้อย่างไรเงินจะปล่อยของๆตัวเองแท้ๆเป็นอิสระ?

.....🌟 พุดกันแบ็กใหญ่หนูนม้อบคือมหาเศรษฐีนักธุรกิจเจ้าของสื่อ และเสื้อผ้ายี่ห้อ “จอร์ดาโน” ซึ่งซื้อมาใกล้ชิดทำเนียบขาว... ณ วันนี้ เศรษฐกิจคนท้องถิ่น,ธุรกิจบริษัทข้ามชาติพินาศย่อยยับ หวังเพียงว่าทจบ-จะไม่มีชีวิตที่สูญเสียบ! .....🌟... นี่ก็พ่อค้าขายเสื้อ ปังจากคำอภิปราย “ตัวประกอบ 10 บาท” ตอนนี่ ส.ส.ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ทำเสื้อยืดตัวประกอบ 10 บาทราคา 120 ขายดีเทน้ำเทท่า รายได้เอาไปช่วยเยียวยายแก่แล้ว .....🌟... ซ็อกเลนนะ อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ ทрудหนักสุดนับแต่ต้นปีมา- ฮอนด้า เตรียมปิดโรงงานผลิตในอเมริกา,ตุรกี นิสสัน โละพนักงาน 12,500 คนผลพวงจากรายได้ไตรมาสแรกหายไป 90% ฟอर्ड ปิดโรงงาน 3ใน4 แห่งที่ร่วมทุนในรัสเซีย โรงงานรถยนต์ในอินเดียหลายยี่ห้อทยอยปิด ยอดขายลดฮวบทั่วโลก .....🌟 ของไทยเองจำหน่ายภายในประเทศลด,ส่งออกกลบ... จำเลยที่ 1 ได้แก่แรงกระแทบสงครามการค้า จำเลยที่ 2 ถูก รถไฟฟ้า แย่งตลาด ...อนาคตข้างหน้า อ่านไม่ออก? .....🌟... ยังไง? “ตริศูล” เกรงคณะทำงาน พล.ต.ต.เอกรักษ์ ลิ้มสังกาศ ขบหัวแทบแตกนำระบบ “ตัดเต็มใบยับยั้ง” มาใช้เพื่อสร้างวินัยบนถนนอย่างที่ทำในหลายประเทศ ตัดไปถึงจุดหนึ่ง-ระงับใบอนุญาต .....🌟 นี่แหละอาจเสียเวลาเปล่า เพราะ-ทุกวันนี้ผู้ขับรถจำนวนหนึ่ง(มาก)ไม่มีใบอนุญาตขับขี่หรือมีก็อยู่ระหว่างถูกตำรวจยึดไป... ตัดเต็มจนถึงเพิกถอนแต่ฝ่าฝืนขับ เต็มบ้านเต็มเมือง ระบบนี้ก็ไร้ประโยชน์-หมดน้ายา!? .....🌟... สังคมวันพฤหัสบดี... 13.30 น. ชุติมา กิจประยูร สยามพิวรรธน์ เปิดงาน “Made in Siam : Motion Graphic Showcase Curated by Kor.Bor.Vor.” แสดงภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหว ที่สยามเซ็นเตอร์ .....🌟14.00 น. ๗พนฯ โดนิกา พอตตี้ เอกอัครราชทูตแคนาดา เปิดงาน “เทสต์ ออฟ แคนาดา ครั้งที่ 8” พบหอยนางรมราสเบอร์รี่ พอยท์อันมีชื่อเสียง ที่กูร์เมต์มาร์เก็ต สาขาพารากอน งานมีถึง 28 ส.ค. ....🌟 18.00 น. พลະ สุขเวช ประธานพิธีในงานประกาศเกียรติคุณวิศวจุฬาคิดติคุณอาวุโสดีเด่น และวิศวจุฬาดีเด่น โดยสมาคม นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาฯ ที่โรงแรมดิ แอทรีนี ไฮเทล แวงค็อกฯ .....🌟 วันนี้ถึง 18 ส.ค. สสว.เชิญเที่ยวงาน “สุดยอดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางวิสาหกิจชุมชน & Product Champion 2019” พบผลิตภัณฑ์หลากหลาย สินค้าแปรรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ฯลฯ ที่ลานเมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม .....🌟 วันศุกร์พรุ่งนี้... 12.30 น. ชาญศิลป์ ตริศูลกร ซีโอโอบตท. จัดแถลงข่าวผลการดำเนินการรอบครึ่งปี ที่อาคาร 1 ปตท. สำนักงานใหญ่ .....🌟